

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1918 ประจำวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560



1. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
2. จอดรถในบริเวณที่ให้จอด
3. ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนนักศึกษา รักษาวิสัยจรจร โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า - ออก มหาวิทยาลัยฯ

สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 13/2560

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีประเด็นสำคัญจากระเบียบวาระเพื่อทราบและระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้สรุปให้ทราบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ

- 1.1 รับทราบสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 12/2560
- 1.2 รับทราบการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
- 1.3 รับทราบแนวปฏิบัติกรข้อกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
- 1.4 รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 1.5 รับทราบการรายงานรายได้ - รายจ่าย และผลการดำเนินงานงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์ฯ ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2560
- 1.6 รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561
- 1.7 รับทราบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 1.8 รับทราบการดำเนินโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมของวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1.9 รับทราบระเบียบการแข่งขันกีฬาปีใหม่มหุคาลกรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2560 ประเภทกีฬาฟุตบอล และประเภทกีฬาออลเลย์บอล

1.10 รับทราบกำหนดการงานทอดผ้าป่าการศึกษาระดมทุนเพื่อเด็กเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในวันที่ 6 มกราคม 2561 ณ วัดโพหนอง บ้านห้วยเตี๋ย ตำบลน้ำพูน อำเภอท่าวาสุกรี จังหวัดเลย

1.11 รับทราบกำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1.12 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข้อเสนอแนะ

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบและอนุมัติ

- 2.1 เห็นชอบการขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบคงคลัง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 19,600,000.00 บาท (สิบเก้าล้านบาทหกแสนบาทถ้วน) โดยมีข้อเสนอแนะ
- 2.2 เห็นชอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีข้อเสนอแนะ
- 2.3 เห็นชอบปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2561
- 2.4 เห็นชอบการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อเสนอแนะ

ขอให้ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 2 มาปฏิบัติงานในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2560

- ที่ปรึกษา :** ผศ.ดร.เขาวี อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บรรณาธิการ : นายกนก นามคำนี้
อาจารย์ตรวจเวอร์ : ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์อยู่เวอร์ : ผศ.ดร.อาเนห์ ผกากรอง
เจ้าหน้าที่อยู่เวอร์ : 1.นายเสริฐสิทธิ์ จันทะวัน 2.นายศุภชัย มั่งคังคำ 3.นายพิพัฒน์ อังคำ 4.นายพรรัตน์ บรรเทา 5.นายนิศร ดวงพรม 6.นายสุรัตน์ พิมพ์โคตร
เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ : นายนิยม บั้วระลา
เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ : นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

ข่าว...จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผมไม่ได้เขียนข่าวให้อาจารย์และบุคลากรได้รับทราบตั้งแต่เข้ามาทำหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยครับ แต่ตอนทำหน้าที่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารนั้น ได้เขียนข่าวชี้แจงการทำงานตามหน้าที่หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ทุกท่านทราบดีว่าถึงแม้ว่าผมเองไม่ได้เขียนข่าวในการสื่อสารกับทุกท่านตามช่องทางนี้ แต่ได้ดำเนินการตามช่องทางอื่นๆ เช่นประชุมประธานสภาวิชาชีพและแนวทางการทำงานในส่วนของงบประมาณที่ผมได้จัดสรรลงสาขาในปีนี้เพื่อให้การทำงานตรงเป้าหมายมากที่สุด ประชุมคณาจารย์ในภาคเรียนที่ผ่านมาประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอื่นๆ

ทุกท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยมีเรื่องที่จะต้องเข้ามาแก้ไขเป็นการเร่งด่วนเป็นเรื่องที่ต้องทำให้สำเร็จและต้องใช้เวลาและความอดทนและเสียอดทนมากที่สุด เป็นปัญหาที่ยากมากปัญหาหนึ่งในการทำงานของผมแต่เนื่องจากการทำงานที่มีสภามหาวิทยาลัยของเราที่ผมได้นำเรื่องเข้าปรึกษาหารือทุกครั้งในการประชุมตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 การแก้ปัญหาจึงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะบางลงจนเป็นปกติในไม่ช้านี้

การทำงานแก้ปัญหาต่างๆ เรื่องต้องชี้แจงในการทำงานคงแก้ปัญหาด้วยคนเดียวคงไม่ได้ ผมได้ประชุมทีมงานตั้งแต่รองอธิการบดี คณบดี และมีกรมอบหมายให้ไปติดต่องานที่ส่วนราชการที่กรุงเทพมหานครและบางครั้งต้องไปกันหลายคนเพราะความรู้ ความชำนาญการประสานงานนั้นทุกคนมีไม่เหมือนกัน จึงต้องชี้แจงในการทำงานเพื่อช่วยกันซักถาม เพื่อช่วยกันตอบปัญหา จนวันนั้นน่าจะมีความออกที่ค่อนข้างเป็นไปได้ ผมในฐานะอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของมหาวิทยาลัยไม่อยากจะให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสียหายได้ก็ออกไป

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่ดีขอความกรุณาแจ้งได้นะครับ เพื่อช่วยกันทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป

ผมได้จัดสรรงบประมาณลงสู่สาขาคงเน้นไปที่การทำงานวิจัยครับ คณาจารย์ต้องทำงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องครับ มีผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 60,000 บาท โดยประมาณ 3 เรื่อง หากท่านใดที่มีผลงานจากงานอื่นๆ อยู่แล้วก็ดำเนินการต่อไปได้เลยครับ งานบริการวิชาการเน้นการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติของในหลวงรัชกาลที่ 10 ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาความจำเป็นกำหนดพื้นที่แล้ว คณะ สาขา จึงมาพิจารณาร่วมกันว่าจะทำโครงการใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนแก่พื้นที่โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องการ

ส่วนโครงการอื่นๆ ที่เน้นการพัฒนาเด็กศึกษาขอให้เน้นโครงการที่พัฒนาเด็กศึกษาอย่างชัดเจน มีหลายๆ โครงการได้โดยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กศึกษา ต้องขอลืออาจารย์ทุกท่านที่ผมต้องเข้มงวดในการใช้งบประมาณครับ ต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กศึกษาและมหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ได้เขียนโครงการขอให้มีการลงนามด้วยครับจะดำเนินการอย่างไร วันที่เท่าไร ใช้งบประมาณอะไรบ้างการพิจารณาจะได้รวดเร็วครับ

การทำงานทั้งหมดดังกล่าวและงานของคณะและมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคลากรจะได้เข้ามารวมกันในการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป คงเป็นรอบที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 ครับ ผมได้ชี้แจงกับทุกท่านไปแล้วว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นใช้ผลงานครับสำหรับอาจารย์คงเป็นงานหลักคือสอนและวิจัย และอื่นๆ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนนั้นคงเน้นผลการการทำงานทั้งนี้หากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินขอให้มาพบผมได้ทุกเวลาครับที่สำนักงาน การทำงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขอให้มีความถูกต้องตามระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุครับเมื่อมีการชี้แจงให้แก้ไขจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

กรุณาทำให้เรียบร้อยครับมีหลายโครงการเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบต้องคืนเงิน ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีก็ตามทำให้เสียเวลาและขวัญกำลังใจในการทำงานครับ **แต่หากว่าทำงานแล้วติดขัด ผู้บริหารให้ทำผิดระเบียบ ขอให้แจ้งมาได้ที่ผม เข้มกับครับจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา**

ในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ไปค่อนข้างพร้อมสมบูรณ์ เมื่อผมมารับงานต่อจากท่านอธิการบดีสนิท เหลืองบุตรนาค คงจะพัฒนางานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการให้ชัดเจนและโดดเด่นมากขึ้น โดยเฉพาะการสอน วิจัย และบริการวิชาการต้องชัดเจนในระดับสาขาวิชาซึ่งผมได้ดำเนินการแล้วคือจัดงบประมาณให้เพราะฉะนั้นการพัฒนาจะอยู่ที่สาขา คณะ และการติดตามของฝ่ายบริหาร และจะนำผลงานที่ท่านปฏิบัติไปประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป

ในส่วนของการพัฒนานักศึกษาจะเริ่มจากการพัฒนาภาษาอังกฤษเป้าหมายต้องการให้นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก่อนสำเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นี้จะได้ทดลองการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จะพยายามให้ครบทุกหมู่เรียนสำหรับหมู่เรียนที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้จะไปดูที่วิชาอื่นๆ เช่น วิชาศึกษาทั่วไปที่อาจารย์สามารถสอนได้ก็จะดำเนินการครับ และสิ้นภาคเรียนจะมีการสอบตามระดับการเรียนรู้อังกฤษเพื่อวัดทักษะ ก็ขอความกรุณาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในต่างประเทศและมีผลการสอบภาษาอังกฤษที่อยู่ในระดับสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการนะครับ ผมจะดำเนินการดูข้อมูลแต่ละคณะอีกครั้งหนึ่ง

การพัฒนาให้นักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการมีความจำเป็นและมีความสำคัญผมได้ไปดูการจัดแสดงศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสร์ แล้วจึงมีความคิดว่านักศึกษาทุกสาขาวิชาควรจะมีการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองสักชิ้นหนึ่งก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้แจ้งสาขาให้ดำเนินการต่อไป โดยที่คณะและมหาวิทยาลัย จะสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ อีกส่วนหนึ่งคือการพัฒนาทักษะ ทางสังคมให้นักศึกษาคงจะมี 3 เรื่องใหญ่ที่นักศึกษาจะต้องดำเนินการทุกคนในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ คือ การใส่หมวกกันน็อค การอบรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น และโครงการจิตอาสา ซึ่งจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนมีระเบียบวินัยเห็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิต

ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้ว ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไม่ได้จัดงานปีใหม่เพราะทุกคนมีความเศร้าโศกเสียใจกับการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มหาวิทยาลัยจะได้จัดงานปีใหม่ให้กับทุกท่านเช่นเดิมเหมือนในหลายๆ ปีที่ผ่านมา และได้มอบรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้มีการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติมเพื่อออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง และเชื่อมความสัมพันธ์กับครุฑราชเลยเถิดคองแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป

ครับฉบับนี้คงมีสาระสำคัญที่จะแจ้งให้ทราบเท่าที่ก่อนครับ มหาวิทยาลัยจะก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้ ผู้บริหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ผมจึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทำงานตามกรอบภาระหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าของท่านและมหาวิทยาลัย ส่วนผมเองและผู้บริหารจะมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้มีความเจริญก้าวหน้า และสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆได้...ขอบคุณครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินโย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย